

ข่าวสด

กรอมบาย

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Section: First Section/สังคม

วันที่: จันทร์ 13 มีนาคม 2566

ปีที่: 32

ฉบับที่: 11793

Col.Inch: 23.18

Ad Value: 38,247

ภาพข่าว: ข่าวชนคนเข้ม: ทบทวน

หน้า: 3(บนขวา)

PRValue (x3): 114,741

คลิป: สีสี่

ข่าวชน คนเข้ม



ทบทวน - รศ.นพ.ดิฉกร ภิโยทัย คณะบดีคณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและแผนยุทธศาสตร์” จัดโดย คณะแพทยศาสตร์ ที่โรงแรมอัสวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น

ข่าว กระดาน

■ นางอาลัย พรหมชนะ ผอ.ร.ร.สุรศักดิ์มนตรี แจ้งว่า ทาง โรงเรียนจัดพิธีพุทธาภิเษกเหรียญเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี และทำเวสสุวรรณ (เทพบุตร) ในวาระโอกาสครบรอบ 55 ปี โรงเรียนบุตรข้าราชการกองทัพก.ร.ร.สุรศักดิ์มนตรี เขตดินแดง ในวันอังคารที่ 14 มี.ค. พิธีพุทธาภิเษกเหรียญ โดยสมเด็จพระมหาธีรราชกรม (เจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราช) วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กรุงเทพฯ พิธีเจริญพุทธมนต์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน และพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ “ครูดีศรีสุรศักดิ์” และรางวัลเพชรราชพุกภัย” โดยนายอรรถพล สังขวาสี ปลัดศธ.

■ มธ. ศูนย์ลำปาง ชวนผู้สนใจร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำภาพเคลื่อนไหว (Motion Graphic) ในโลกออนไลน์” ฟรี สนใจลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 23 มี.ค. คลิกที่ <https://forms.gle/rA7WnLbXmQ-gYUVtv8> อบรม 30-31 มี.ค. เวลา 08.30-16.30 น. ที่ห้องซอฟต์แวร์เทรนนิ่งเซ็นเตอร์

ชั้น 3 ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง มธ.ศูนย์ลำปาง สอบถามได้ที่ โทร.0-5423-7999 ต่อ 5128 หรือ 08-3748-2995

■ สถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย แจ้งโครงการเรียนซัมเมอร์นิวซีแลนด์ (New Zealand Summer Camp) ประกาศรับสมัครน้องๆ ชาวคนไทย อายุระหว่าง 11-17 ปี ร่วมเปิดประสบการณ์เรียนซัมเมอร์นิวซีแลนด์ ประจำปี พ.ศ.2566 โครงการเรียนภาษาระยะสั้นที่นิวซีแลนด์ ตั้งแต่ 3-8 สัปดาห์ เริ่มเรียนตั้งแต่มี.ค.-เม.ย. ไปจนถึงพ.ค.66 พ่อแม่ผู้ปกครองและน้องๆ ที่สนใจ คลิกดูรายละเอียดได้ที่ <https://www.learnenglishnewzealand.com/nzsummer> หรือสอบถามที่ ไลน์ไอดี : @NZEnglish

■ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ขอเชิญชวนบุคลากรทางการศึกษา จนท.รัฐ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครองท้องถิ่น ผู้นำชุมชน องค์การศาสนา และประชาชน อบรม-ฟังเสวนาออนไลน์ฟรี หัวข้อ “ช่องทางการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ความเป็นธรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” ในวันที่ 16-17 มี.ค. เวลา 09.00-16.00 น. สอบถามโทร. 08-6341-9978

นักธุรกิจดัง ชี้ ไทยยังช่วยตัวเองไม่ได้ ต้องให้ความสำคัญ 'แรงงานข้ามชาติ' ลุ่มน้ำโขง

วันที่ 12 มีนาคม 2566 - 16:41 น.



ภาพจากเฟซบุ๊ก Pranda Group

นักธุรกิจดัง ชี้ ไทยยังช่วยตัวเองไม่ได้ ต้องให้ความสำคัญ 'แรงงานข้ามชาติ' ลุ่มน้ำโขง

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม เวลา 10.00 น. ที่ห้องสีดา โรงแรมรัตนโกสินทร์ ถ.ราชดำเนิน กรุงเทพฯ สภาที่ 3 ร่วมกับคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35 จัดเสวนาวาระประเทศไทย เรื่อง "ความสำคัญของภูมิรัฐศาสตร์โลก กับเศรษฐกิจและการเมืองประเทศไทย" โดยนายอดุลย์ เขียวบริบูรณ์ ประธานคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35 นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การคลัง , นายปรีดา เตียสุวรรณ ประธานเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (SVN.),
รศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ กรรมการวิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนาย
เมธา มาสขาว เลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) และนักวิชาการอิสระร่วม
อภิปราย

นายปรีดา เตียสุวรรณ ประธานเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (SVN) ระบุถึง ปัญหาโลกร้อนที่ทั้งโลกยังไม่แก้ปัญหาหรือให้ความสำคัญอย่างจริงจัง โดยเห็นว่ารัฐบาลไทยและทั่วโลกควรดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ข้อ เกี่ยวกับ "เสริมสร้างวิธีการดำเนินการและฟื้นฟูความเป็นหุ้นส่วนระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ที่กำหนดโดยสหประชาชาติในปี 2558 " เพื่อแก้ปัญหาโลกร้อนอย่างเป็นทางการ **นักการเมืองในไทยควรใช้ประเด็นนี้ในการหาเสียงด้วยเพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวและเป็นมดิสากลของโลกรวมถึงจะสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นได้ด้วย**

นายปรีดา ย้ำถึง ปัญหาประชากรถดถอยหรือสังคมสูงอายุ ปัญหาสงครามเย็นรอบใหม่ โดยยืนยันว่าการแก้ปัญหาประเทศไทย ต้องสร้างสันติภาพขึ้นมาก่อน คือหยุดต่อสู้ทางการเมืองหรือหาเสียงด้วยประชานิยม ที่จะสร้างปัญหาให้ประเทศภายหลัง ด้านนโยบายต้องมองการเติบโตที่ยั่งยืน มองประชาชนเป็นศูนย์กลาง ไม่ควรมองประชาชนเป็นเหยื่อ

สำหรับปัญหาการถดถอยของประชากรนั้นปัจจุบันเหลือราว 66 ล้านคน ลดลงราว 600,000 คนต่อปี มีผู้สูงอายุ 20% หรือราว 15 ล้านคน กระทั่งวัยที่จะเป็นแรงงานในอนาคต ท่ามกลางประเทศต่างๆที่ประชากรเพิ่มขึ้นสวนทางกับไทย สำหรับไทยจึงยากที่จะมีการลงทุนโดยเฉพาะจากต่างชาติ และไทยเองยังช่วยตัวเองไม่ได้ มีทางเดียวคือ ต้องยอมให้มีการอพยพแรงงานต่างชาติเข้ามา เหมือนกับสิงคโปร์และ ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ ซึ่งไทยยังโชคดีที่ถูกล้อมล้อมด้วยประเทศที่มีวัฒนธรรมและศาสนาที่คล้ายๆกันเป็นแรงงานได้

"ต้องให้ความสำคัญกับแรงงานข้ามชาติแถวลุ่มแม่น้ำโขงนี้แหละ เราก็จะได้กลุ่มคนที่มีคุณภาพที่จะสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับเราอย่างมีความสุขได้ และไม่น่าจะมาสร้างปัญหาอะไรให้มากมาย เพราะฉะนั้นนโยบายที่อยากฝากนักการเมืองไป คือขอให้ใช้นโยบายในการที่จะแก้ปัญหาที่ปัญหาเป็นตายของประเทศไทยคือเรื่อง ประชากรถดถอย จาก 70 ล้านคนหรือ 66 ล้านคนหายไปปีละ 600,000 คน จึงไม่มีทางเลือก ท่านต้องเอาคนต่างประเทศเข้ามาอยู่"

นายปรีดา กล่าวว่า สงครามรัสเซียรุกรานยูเครน ส่งผลให้เงินเฟ้อเกิดทั่วโลก กระทบคนจำนวนมาก และยังคงเงินเข้าสู่สงครามเย็น เพราะจีนจำเป็นต้องสนับสนุนรัสเซีย ด้วยเหตุ 2 ประการคือ ดินแดนรัสเซียมีทรัพยากรต่างๆ 30% ของโลกขณะที่จีนมีพลเมืองมากที่สุดในโลก มีอาหารไม่เพียงพอ จึงต้องพึ่งพาทรัพยากรและอาหารจากรัสเซีย กับประการที่ 2 คือเรื่อง ชีปนาวุธ หัวรบที่ตกค้างจากสงครามเย็นมีกว่า 13,000-14,000 ลูก เหลือมากที่สุดในโลก ซึ่งยังไม่ถูกทำลายทิ้ง และจีนรู้ตัวเองว่าต้องประจัญหน้าหรือแข่งขันเศรษฐกิจการค้ากับสหรัฐอเมริกาที่มีอาวุธยุทธโศปกรณ์เหนือกว่า จีนจึงต้องพึ่งด้านอาวุธจากรัสเซียเพื่อถ่วงดุลอำนาจการทหารของสหรัฐอเมริกาด้วย จึงอาจเป็นภาวะสงครามเย็นรอบใหม่ขึ้น ซึ่งยังไม่ค่อยมีคนตระหนักเพราะโลกห่างจากสงครามเย็นมาหลายสิบปี